



จุฬาสารพีราบทะเลทราย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

www.thaiembassy.org/riyadh

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทานอุปทูตวิจักขณ์ ชิตรัตน์และภริยา ได้นำทีมงานเดินทางเยี่ยมพี่น้องชาวไทยในเมืองตาดู๊ด รวมถึงสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย ร่วมเปิดคลินิคด้านแรงงานให้การปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน และที่ขาดไม่ได้มีฝ่ายกงสุลได้ติดต่อช่วยเหลือตามไปด้วย เพื่อให้บริการด้านกงสุลสัญจรในการต่ออายุหนังสือเดินทางและนิติกรณอื่น ๆ ให้กับพี่น้องชาวไทยที่นั่นด้วยตลอดจน สอบถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุกดิบแก่พี่น้องชาวไทยที่อยู่เมืองตาดู๊ดและเมืองใกล้เคียงระยะทางแม้จะห่างไกลไปบ้างแต่ไม่ใช่อุปสรรค การบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของเรา

นัดหมาย ตีห้าของวันที่ 13 มีนาคม 2557 ล้อหมุน ทีมงานของเราแล่นผ่านเมืองบรูดาห์-กัซิมm ไปยังเมืองฮาอัล ผ่านไปอีกคือเมืองโตมา และมุ่งหน้าสู่เมืองตาดู๊ด บริเวณสองข้างทางก็เป็นทะเลทรายเหมือนเมืองอื่นๆ ของซาอุฯ ครับ ทัศนียภาพเหมือนๆ กันแต่ต่างกันที่ระยะทางเท่านั้น สามทุ่ม 21.00 ของวันเดียวกันล้อหยุดเพราะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ณ โรงแรม (Al Adel Hotel) เมืองตาดู๊ด รวมระยะทาง 1,298 กิโลเมตร

ไปเมืองตาดู๊ดประทับใจมากครับ เห็นพี่น้องชาวตาดู๊ดมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีและอยู่แบบร่วมมือร่วมใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน สังเกตเห็นมีความพร้อมเพรียงกันดี สวมครุอาเป็นแบบอย่างเพราะในปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในภาวะที่ผู้คนมีความเห็นต่างกัน ซึ่งก็โหมติด ยิ่งดีเสียด้วยซ้ำ แต่บางครั้งมันเป็นชนวนเหตุ นำไปสู่การแบ่งแยกกันทางความคิด แยกกันเป็นกลุ่มเป็นก๊ก ซึ่งเป็นเรื่องปกติของประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย





อย่างไรก็ตามแม้ว่าประชาธิปไตยของเรายังลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ เรายังมุ่งหวังพยายามที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงให้ได้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ผานผา สถานทูต จัดให้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขึ้นที่สถานทูต ให้กับพี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงริยาด และเมืองใกล้เคียง ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของท่าน โดยไม่นอนหลับทับสิทธิ์ โปรดอย่าลืมว่าหนึ่งเสียงของท่านมีพลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ พวกเราคนไทยทุกคนยังมีความหวังอยู่ลึกๆ ว่า คงมีสักวันคนที่แบ่งพวกแบ่งฝ่ายจะหันหน้าเข้าหากัน รวมมือกันพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าซึ่งเราไม่หวังที่จะครองอันดับหนึ่งของอาเซียนขอเป็นอันดับที่สามหรือที่สี่ก็ยังดีกว่าจะรั้งอันดับสุดท้ายเหมือนเดกเช่นปัจจุบัน



รอบรู้ซาอุฯ



พ่อแม่อย่าคลุมถุงชน ถ้าไม่ยากโดนฟ้องศาล...



หญิงสาวชาวซาอุฯ 2 คน ในเมืองเจดดาห์ได้ยื่นฟ้องศาลฎีกาพ่อแม่ของตนบังคับให้แต่งงาน โดยที่นางทั้งสองไม่เต็มใจ เป็นที่ทราบกันว่าในสังคมซาอุฯ ในอดีตจนปัจจุบันยังมีสตรีซาอุฯ จำนวนมากโดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงาน แต่ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏเป็นข่าว หรือมีการฟ้องร้อง ทั้งนี้ ศาลที่เมืองเจดดาห์เปิดเผยว่ามีคดีลักษณะนี้ 10 คดีในปี 2556

นาย Omar Ishaq ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กล่าวว่า สตรีมีสิทธิเลือกคู่ครองด้วยตนเอง และเขาเห็นว่าการให้ความยินยอมของสตรีในเรื่องการแต่งงานเป็นสิ่งจำเป็น กรณีเช่นนี้หายากมากในซาอุฯ ที่สตรีจะกล้าหาญนำเรื่องถูกบังคับให้แต่งงานขึ้นฟ้องศาลหรือเปิดเผย (ขนาดผมผู้อ่านข่าว เป็นชายอกสามศอกขอบอกว่าชีซางกล้าเสียเหลือเกิน ดีความต่อไปคงมีสตรีเลียนแบบขีทั้งสองเป็นแน่ พ่อ-แม่พึงระวัง หากไม่อย่าถูกสังคมตราหน้า)

